

Số: /TB-CCKL

Kon Tum, ngày tháng năm

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Võ Sỹ Chung - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và Phát triển rừng, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 27/12/2022, tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đồng chí Võ Sỹ Chung - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Quản lý, bảo vệ và Phát triển rừng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Chi cục; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Chi cục.

Sau khi nghe đại diện Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên trình bày các Dự thảo: "Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và Phát triển rừng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023"; Dự thảo "Chương trình nhiệm vụ trọng tâm năm 2023" của Chi cục Kiểm lâm và các ý kiến tham gia tại cuộc họp, đồng chí Võ Sỹ Chung kết luận như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý bảo vệ và Phát triển rừng năm 2022

1. Kết quả đạt được:

Trong năm 2022, Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai kịp thời, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lĩnh vực Lâm nghiệp, Cấp ủy và chính quyền các cấp đã tích cực vào cuộc chỉ đạo quyết liệt hơn, từ đó số vụ vi phạm Luật lâm nghiệp có giảm so với năm trước; chỉ tiêu trồng rừng và trồng cây phân tán đạt và vượt kế hoạch đề ra.

(*Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp so với cùng kỳ năm 2021 giảm trên 03 tiêu chí (số vụ, khối lượng, diện tích); số vụ vi phạm giảm 115 vụ (giảm 57,2%); Khối lượng vi phạm giảm 11,291 m³ gỗ (giảm 2,6%); Diện tích thiệt hại giảm 41,983 ha (giảm 56,7%); Công tác trồng rừng tập trung vượt chỉ tiêu (đạt 116,91%) kế hoạch năm 2022, trồng cây phân tán (đạt 263,7%) kế hoạch, trồng Sâm Ngọc Linh (đạt 101,72 %) kế hoạch; trồng dược liệu khác (đạt 122,78 %) kế hoạch năm 2022; Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được triển khai thực hiện hiệu quả, trong năm 2022 không xảy ra cháy rừng).*

2. Tồn tại, hạn chế:

- Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn còn xảy ra, trong đó có một số vụ vi phạm xảy ra với khối lượng lớn phải khởi tố vụ án như vụ vi phạm khai thác rừng trái pháp luật tại tiểu khu 692, xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy quản lý (147,066 m³); các tiểu khu 708 và

709 xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, lâm phần do Công ty THHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai quản lý (69,502 m³).

- Công tác chuyên mục đích sử dụng rừng để thực hiện một số Dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn còn gặp nhiều vướng mắc liên quan đến số liệu kiểm kê rừng năm 2014, theo dõi diễn biến rừng hàng năm và hiện trạng rừng thực tế không phù hợp.

- Một số chủ rừng là tổ chức chưa thực hiện tốt trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ diện tích rừng được giao để xảy ra vi phạm Luật Lâm nghiệp phải khởi tố vụ án hình sự.

II. Về một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Để khắc phục các hạn chế, yếu kém và tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác Quản lý, bảo vệ và Phát triển rừng trong năm 2023 các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác lâm nghiệp⁽¹⁾. Triển khai thực hiện tốt cơ chế, chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Gắn mục tiêu bảo vệ, phát triển rừng với hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống, việc làm, an sinh xã hội cho người dân sống gần rừng.

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia quản lý bảo vệ rừng và tố giác các hành vi vi phạm.

- Tăng cường tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, có trọng tâm đến các tầng lớp nhân dân về ý thức trách nhiệm và các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Kịp thời đề xuất khen thưởng các trường hợp có thành tích xuất sắc hoặc xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Xác định rõ đối tượng tuyên truyền để có phương pháp, hình thức tuyên truyền phù hợp.

⁽¹⁾ Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-01-2017 của Ban Bí thư Trung ương "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng" trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 05-5-2017 thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-01-2017 của Ban Bí thư Trung ương; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Tỉnh ủy Kon Tum về Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, BCH Đảng bộ tỉnh Khóa XVI về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy Kon Tum về Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Thông báo số 5315/TB-VP ngày 15/12/2022 của VP UBND tỉnh về Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp tại Hội nghị tổng kết công tác QLBPTR năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023; Thông báo số 371/TB-UBND 22/12/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn tại Hội nghị triển khai kế hoạch, nhiệm vụ ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2023; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/12/2022 ngày 30/12/2022 về việc tăng cường công tác QLBPTR và PCCCR năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật và Kế hoạch số 1962/KH-UBND ngày 24/6/2022 Triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng có hiệu quả hơn và chịu trách nhiệm chính đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 02 tháng 5 năm 2017 của Tỉnh ủy.

- Thường xuyên quán triệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ buông lỏng quản lý, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm và không thực hiện nghiêm công tác phòng cháy, chữa cháy để xảy ra cháy rừng, mất rừng.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Kiểm lâm, Chủ rừng, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp trong từng khâu, từng bước xử lý để đảm bảo tất cả các vụ án, vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp được phát hiện kịp thời, sớm tổ chức điều tra, xác minh và đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật; đặc biệt là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất về công tác quản lý, bảo vệ rừng tại các địa phương, đơn vị chủ rừng để chấn chỉnh, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ rừng. Thường xuyên phát động các đợt ra quân tuần tra, truy quét và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp (*đặc biệt trong các dịp nghỉ Lễ, Tết*) tại các khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các trường hợp vi phạm hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý.

- Xây dựng lực lượng Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đủ mạnh để thực thi hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Phối hợp nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh các giải pháp hạn chế tình trạng lực lượng bảo vệ rừng nghỉ việc, bỏ việc, chuyển công tác, nghỉ hưu sớm không để xảy ra hiệu ứng nghỉ việc hàng loạt.

3. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án (kể cả các dự án bắt đầu cho chủ trương khảo sát) có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, giao rừng, cho thuê rừng, nhất là các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và kiên quyết đình chỉ, thu hồi đối với các dự án có sai phạm, hoặc có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân. Không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc thực hiện các dự án để vi phạm Luật Lâm nghiệp

- Hoàn thành việc bàn giao diện tích rừng và đất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý về các đơn vị chủ rừng để quản lý, bảo vệ theo quy định.

- Tiếp tục rà soát diện tích đất chồng lấn, lấn chiếm nằm trong lâm phần của các đơn vị chủ rừng và rà soát các dự án có thuê rừng chậm triển khai, kém hiệu quả để xử lý theo quy định; tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất sau khi đã xử lý để phục vụ công tác phát triển kinh tế xã hội.

- Rà soát, xác định lại diện tích rừng và đất lâm nghiệp, điều chỉnh, phân bổ chỉ tiêu 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác lập quy hoạch cấp tỉnh, quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia và công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác trồng rừng, trồng cây phân tán và chăm sóc diện tích rừng đã trồng.

Tham mưu triển khai thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (theo KH số 443/KH-UBND ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum).

Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị chủ rừng thực hiện công tác trồng rừng, trồng cây phân tán và chăm sóc diện tích rừng đã trồng.

5. Tham mưu triển khai Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Tập trung tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu về phát triển dược liệu nhất là phát triển Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu dưới tán rừng; rà soát, phát hành các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc dược liệu, gắn với tổ chức tập huấn để các địa phương và người dân biết thực hiện; thường xuyên rà soát, đôn đốc, cập nhật và báo cáo cấp thẩm quyền theo dõi và kịp thời có chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra. Kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất, kinh doanh, cung ứng giống sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán giống không rõ nguồn gốc xuất xứ

6. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực lâm nghiệp

- Phối hợp tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét nâng mức hỗ trợ đối với chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và mức hỗ trợ trồng rừng.

- Phối hợp tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2014 về quy định mức chi thanh toán cho các tổ chức, cá nhân được huy động (trừ chủ rừng) để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum đảm bảo phù hợp với thực tế và quy định hiện hành.

- Phối hợp tham mưu các giải pháp khắc phục tình trạng khó khăn về tài chính của một số đơn vị chủ rừng là các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

III. Các nhiệm vụ khác

- Các đơn vị trực thuộc và các phòng chuyên môn hàng quý (ngày 18 của tháng cuối quý) báo cáo tiến độ thực hiện nguồn kinh phí sự nghiệp (KP không thực hiện tự chủ), khó khăn vướng mắc và đề xuất hướng xử lý về Chi cục Kiểm lâm để xem xét, chỉ đạo. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan; Chủ động thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19, phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue.

- Theo dõi tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Tiêu dự án 1, dự án 3 (Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân) và nội dung số 2, tiêu dự án 2, dự án 3 (Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý) trực tiếp về Ban Dân tộc trước ngày 18 hàng tháng; đồng thời gửi Sở Nông nghiệp và PTNT để theo dõi, chỉ đạo

IV. Tổ chức thực hiện.

1. Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới xây dựng Kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện trong năm 2023, gửi về Chi cục Kiểm lâm (*qua phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên*) để theo dõi, tổng hợp và báo cáo.

2. Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc hoàn chỉnh Chương trình nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Chi cục Kiểm lâm.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum thông báo để các Phòng nghiệp vụ, các Hạt Kiểm lâm, các Đội KLCD và PCCCR biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở NN và PTNT (thay b/c);
- Các đ/c lãnh đạo CCKL(b/c);
- Các phòng NV, đơn vị trực thuộc (t/h);
- Lưu: VT, HC-TH.

**T/L. CHI CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HC, TH**

Trương Công Sơn